

บจ.หาคู่รุกธุรกิจสินเชื่อ

TTAซื้อแพลตฟอร์มออนไลน์อิสราเอล HUMANคุยแบงก์-สตาร์ทอัพ

โพสต์ทูเดย์ - ธุรกิจสินเชื่อฮอต บจ. หน้าใหม่ลงสนาม TTA ซื้อแพลตฟอร์มสินเชื่ออิสราเอล HUMAN เจรจาแบงก์-สตาร์ทอัพ ปิดดีล 5.ค.นี้

นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทริเซนไทย เอเยนต์ซีส์ (TTA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า บริษัท เอเชีย โค้ดดิ้ง เซอร์วิสเซส ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ TTA ถือหุ้น 99.99% เข้าไปซื้อหุ้นบริษัท อัลฟา ดิจิตอล ฟิทีอี่ จำนวน 16.67% มูลค่ารวมทั้งสิ้น 16 ล้านบาท โดยคาดว่าจะระดมทุนซื้อหุ้นเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้

สำหรับ บริษัท อัลฟา ดิจิตอล ฟิทีอี่ ประกอบกิจการที่สิงคโปร์ มีจุดประสงค์ตั้งบริษัทเพื่อลงทุนในบริษัท วิ-ไฟแนนซ์ เทคโนโลยี ที่อิสราเอล ซึ่งเพิ่งก่อตั้งปี 2557 เป็นบริษัท Global E-lending ให้บริการแพลตฟอร์มสินเชื่อออนไลน์ชั้นนำของโลกที่สามารถให้บริการข้ามพรมแดนหลายทวีป

นายเฉลิมชัย คาดว่า ผลประกอบการ TTA ปีหน้าจะเติบโต 10-12% จากปีนี้ที่มีการเติบโตของ 3 ธุรกิจหลักรวมสัดส่วนรายได้ทั้งหมด 85% ที่เหลือมาจากธุรกิจการลงทุน โดยธุรกิจขนส่งทางเรือคาดว่าจะดีดตัวเร็วจะเติบโตเล็กน้อยหรือทรงตัวจากปีนี้ โดยมองว่าความต้องการของผู้ใช้บริการและกองเรือเริ่มมีความสมดุลกัน แต่มีความเสี่ยงจากสงครามการค้าจีนและสหรัฐที่อาจทำให้ความต้องการใช้เรือลดลง

ด้านธุรกิจบริการนอกชายฝั่ง คาดว่า

จะสามารถพลิกกลับมาทำกำไรสุทธิได้ จากปัจจุบันยังมีผลขาดทุน 36 ล้านบาท เนื่องจากสามารถให้บริการเดินเรือได้ครบ 7 ลำ หลังจากที่ยี่นี้หรือในช่วงไตรมาสแรกและไตรมาส 2 ซ่อมเรือทั้งหมด 3 ลำ

นายสุนทร เตนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวแมนิก้า (HUMAN) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเจรจากับธนาคารพาณิชย์ 2-3 แห่ง และสตาร์ทอัพ สำหรับการรุกไปธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือน ธ.ค.นี้ และน่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2562 เป็นต้นไป

สำหรับปีหน้าคาดว่าจะใช้งบลงทุนเพื่อซื้อกิจการและร่วมลงทุน ทั้งธุรกิจใหม่และธุรกิจเดิมจำนวน 100 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันกำลังเจรจายู่ 10 ราย โดยมีนโยบายว่า ถ้าเป็นธุรกิจเดิมจะถือหุ้น 100% แต่ถ้าเป็นธุรกิจใหม่บริษัทจะเข้าไปถือหุ้นส่วนน้อย ซึ่งน่าจะเห็นความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้

“บริษัทสนใจลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และน่าจะเห็นความชัดเจน 2-3 ราย ในสิ้นปีนี้ไปถึงต้นปีหน้า โดยจะเข้าไปถือหุ้นในสัดส่วนประมาณ 20-30%” นายสุนทร กล่าว

นายสุนทร คาดว่า รายได้บริษัทปี 2562 จะเติบโตกว่าปีนี้ ปกติตามแผนงาน คาดว่ารายได้จะเติบโตอย่างน้อยปีละ 5% ส่วนปี 2561 คาดว่ากำไรสุทธิจะเติบโตได้มากกว่า 20% จากปีก่อนมีกำไร 95 ล้านบาท ทั้งจากธุรกิจเดิมที่บริหารด้านทรัพยากร

บุคคล และยังมีบริการด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงินยังขยายตัวต่อเนื่องจากการรับรู้รายได้จากบริษัท บริการบัญชีและภาษีอีกมา เข้ามาเพิ่มเติม หลังรับโอนกิจการทั้งหมดตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา

ขณะที่บริษัท ซโย กรุ๊ป (CHAYO) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 3 ม.ค. 2562 เพื่อพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไปจำนวน 28 ล้านบาท เป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท เพื่อเสนอขายเพิ่มทุนให้บุคคลในวงจำกัด (พีพี)

สำหรับวัตถุประสงค์การเพิ่มทุนเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนรองรับการขยายกิจการของบริษัทในอนาคตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีเงินลงทุนให้ทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งยังมีมติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือตั๋วแลกเงิน วงเงินไม่เกิน 1,250 ล้านบาท ■